

Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay xóa nhà tạm và nhà dột nát

Những ngày này, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh hào hứng hỗ trợ người có công, gia đình khó khăn làm nhà mới, chung tay thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cuối tuần, trời lạnh, nhưng anh Phạm Minh Khôi, Bí thư Huyện Đoàn Lương Tài vẫn dậy sớm để đi làm tình nguyện. Anh cùng 20 đoàn viên, thanh niên trong huyện hỗ trợ người dân làm nhà. Anh Khôi chia sẻ, anh đến thôn Trùng Xá, xã Trùng Xá để giúp gia đình ông Nguyễn Tiến Đại xây dựng nhà mới. Ông Đại thuộc diện hộ có công và nhà ở đã xuống cấp. “Tôi và các đoàn viên khác tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để hỗ trợ người dân”, anh Khôi chia sẻ.

Anh Khôi cho biết thêm, thời gian qua, toàn bộ cơ sở Đoàn trong huyện Lương Tài kêu gọi hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện giúp các hộ có công và gia đình khó khăn làm lại nhà. Các bạn trẻ làm giúp các việc như dỡ nhà cũ, vận chuyển gạch, xi măng. Bất kể các ngày trong tuần, chỉ cần những gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát cần đến là đoàn viên, thanh niên sẵn sàng hỗ trợ.

Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho hay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực ra quân huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công lao

động cùng các cấp, các ngành tích cực tham gia hoạt động vận chuyển đồ đạc, dọn dẹp mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng nhà mới cho những hộ gia đình khó khăn theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Sau 2 ngày ra quân, hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia tình nguyện, trong đó tiêu biểu như đơn vị huyện Lương Tài, thành phố Từ Sơn.

Theo anh Đại, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dự kiến hỗ trợ 200 gia đình có công và hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

NGUYỄN THẮNG